

ปีที่ 17 ฉบับที่ 5948 วันเสาร์ที่ 3-4 อาทิตย์ที่ มีนาคม พ.ศ. 2561 หน้า 9

# สงนามอนุญาตใช้สิทธิผลงาน 'ลองกานอยด์'

● ศ.เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วิณิตเขตคำนวณ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทเคอพรีมาเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่าการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ว่า ในฐานะตัวแทนของเคอพรีมาเอนเตอร์ไพรส์และเป็นผู้วิจัย รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล the International Innovation Award 2017 ในสาขา Innovation Product จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในระดับทวีปเอเชีย

ศ.เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เริ่มแรกเราแปลกใจที่ทางเคอพรีมาเอนเตอร์ไพรส์ เอเชีย ส่งอีเมลมาสอบถามถึงความเป็นนวัตกรรมของบริษัท เราได้ส่งข้อมูลที่เรามาตั้งแต่เริ่มต้นวิจัยและที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ กระจ่างเหมาะแก่ที่ลองกานอยด์ เพิ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานจากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข และยังได้รับรางวัลของดีเชียงใหม่ 2017 (ท็อปเท็น อวอร์ด วินเนอร์) จากหอการค้าเชียงใหม่

จากนั้นจึงได้ส่งข้อมูลไปแล้วมีการนัดสัมภาษณ์กัน เราอธิบายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังที่ได้ประสิทธิ์ลองกานอยด์ เขาอาจรู้สึกดีกับการที่เราได้ช่วยเหลือเขาเมื่อดำเนินการต่อสุขภาพและสร้างกำลังใจให้ชาวสวนลำไย หลังจากที่หลายๆ คนถอดใจจะเลิกปลูก และแก้ปัญหาผลภาวะที่เกิดมาจากการเผาทำลายเมล็ดลำไย



“ลองกานอยด์” ได้รับสิทธิบัตร 1 เดียว ผลงานวิจัยสารสกัดเมล็ดลำไย สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ผลงานการวิจัยและค้นพบครั้งแรกในโลก โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วิณิตเขตคำนวณ ร่วมกับทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เวลาในการวิจัยประมาณหนึ่งปี สามารถแยกสารสกัดจากเมล็ดลำไยได้สำเร็จ และพัฒนาต่อยอดจนมาเป็นครีม “ลองกานอยด์” โดยได้ลงนามอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ด้านการกลายพันธุ์ด้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ด้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดทาบของลำไย และการปรับปรุงตำรับลองกานอยด์ ครีมนึ่งกันข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัดเมล็ดลำไยและการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิก ระหว่าง สวก. และบริษัท เคอพรีมาเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้พัฒนาพืชสมุนไพรใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ พร้อม



ทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นำสมุนไพรจากในป่ามาใช้ประโยชน์ กำหนดพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรให้เหมาะสม รวมทั้งให้ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เร่งนำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องต่อไป พร้อมกับร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านสมุนไพรไทยของประเทศมีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทแห่งชาติ



ลงนาม-ฉัตรชัย สิริไล กก.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ สุภัค ลายเลิศ กก.อำนวยการและ ปธ.จนท.ปฏิบัติการ บจก.ยิบอินซอย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาขอระบบและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานรองรับมาตรฐานทางบัญชีใหม่ โดยมี คณิง ครุฑาโรจน์ รอง กก.ผจก. กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ ธอส. และ ดนัย หวังศิริ ผอ.สายธุรกิจการเงินการธนาคาร ร่วมลงนาม



ร่วมประชุม-นพ.กิจจา เรืองไทย ปธ.กก.จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562 พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการฯ และกรรมการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ห้องประชุมसानใจ 1/1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี